



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศได้ทำวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลเขียนวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยถือเป็นที่สุด จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	นิสิตผู้ร่วมวิจัย	คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	ระดับ
1	โครงการช่วยประสาธแบบคอนไวลูชันเชิงลึกเพื่อรู้จำรูปภาพใบพืช	ผศ.โอฬาริก สุรินตะ	นายเปรม อิงคเวชชากุล	คณะวิทยาการสารสนเทศ	60,000	ปริญญาเอก
2	กระบวนการจำแนกประเภทแบบหลายเลเวลสำหรับการวินิจฉัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	ผศ.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ	นายวรวิทย์ สังฆทิพย์	คณะวิทยาการสารสนเทศ	60,000	ปริญญาเอก
3	กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของใบพืชสกุล <i>Canthium</i> Lam. sensu lato (Rubiaceae: Vangurieae) ในประเทศไทย	ผศ.กมลหทัย แวงวาสิต	นางสาวปริมประภา ภูสงสี	คณะวิทยาศาสตร์	60,000	ปริญญาเอก
4	การปรับปรุงเทคนิคการพยากรณ์โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น	ผศ.ฉัตรเกล้า เจริญผล	นางวงษ์ปัญญา นวนแก้ว	คณะวิทยาการสารสนเทศ	60,000	ปริญญาเอก
5	การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และความเป็นพิษ ของลูกสลอดก่อนและหลังการแปรสภาพด้วยกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย	ผศ.สมศักดิ์ นवलแก้ว	นายรณชัย ภูวันนา	คณะเภสัชศาสตร์	60,000	ปริญญาเอก
6	ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปูภูเขา (Potamidae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	ผศ.บ๋อง แถวโนนจิว	นางสาวพรพรรณ กล้าหาญ	คณะวิทยาศาสตร์	60,000	ปริญญาเอก
7	ผลของการใช้นมพืชเป็นวัตถุดิบในการผลิตโยเกิร์ตต่อคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ ปริมาณเมลาโทนิน และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในโยเกิร์ตจากพืช	รศ.อนุชิตา มุ่งงาม	นางสาวตรีชฎา อุทัยดา	คณะเทคโนโลยี	60,000	ปริญญาเอก
8	การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะของนิสิตครู	รศ.ประสาธน์ เนื่องเฉลิม	นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมศิริวัฒน์	คณะศึกษาศาสตร์	60,000	ปริญญาเอก
9	การสร้างตัวแบบการแจกแจงพาราโตนัยทั่วไปเชิงพื้นที่บนวิธีคอปูลา	รศ.ปิยภัทร บุชบาบดินทร์	นางสาวประภาวรรณ ชมภูวิเศษ	คณะวิทยาศาสตร์	60,000	ปริญญาเอก

ที่	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	นิสิตผู้ร่วมวิจัย	คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	ระดับ
10	การเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติกโดยการทอหุ้มด้วยอนุภาคนาโนโคไลซานซัคซิเนตและการประเมินการอยู่รอดในสภาวะจำลองทางเดินอาหาร	ผศ.ปริยาภรณ์ อิศรานูวัฒน์	Miss Najla Ali	คณะเทคโนโลยี	60,000	ปริญญาเอก
11	การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้วิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ สำหรับนิสิตปริญญาตรี	รศ.ประยูร วงศ์จันทร์	นายสุรศักดิ์ แก้วงาม	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	60,000	ปริญญาเอก
12	เขตเปิดวางนัยทั่วไปในปริภูมิสองโครงสร้างอย่างอ่อน	ผศ.โชคชัย วิริยะพงษ์ (ที่ปรึกษาหลัก), รศ.ชวลิต บุญปก (ที่ปรึกษาร่วม)	นางสาวจิราพร น้อยโย	คณะวิทยาศาสตร์	60,000	ปริญญาโท
13	การศึกษาประสิทธิภาพของสารเสริมฤทธิ์ Montanide GR 01 ในการให้วัคซีนทางปากในปลานิล (<i>Oreochromis niloticus</i>): การศึกษาระดับห้องปฏิบัติการและระดับฟาร์มเลี้ยง	ผศ.เอกพล วัจคะฮาด	นางสาวศิริกัญญา พลชามาตร์	คณะเทคโนโลยี	60,000	ปริญญาโท
14	การสร้างแบบจำลองพารามิเตอร์ปรงูปร่างของการแจกแจงค่าสุดขีดนัยทั่วไปจากข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่าและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม	รศ.ปิยภัทร บุชบาบดินทร์	นายทศพล ภูผิวฟ้า	คณะวิทยาศาสตร์	60,000	ปริญญาโท
15	การออกแบบถังหมักร่วมกับไมโครเวฟ สำหรับการเตรียมลูกเห็บหุงสุกเร็ว	ผศ.วสันต์ ดั่งคำจันทร์	นายเมธา สินธุโคตร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	60,000	ปริญญาโท

หมายเหตุ

1. หัวหน้าโครงการ “เข้าร่วมกิจกรรมลงนามทำสัญญารับทุนวิจัย” เพื่อรับฟังข้อปฏิบัติในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมใหม่ ปฏิบัติดังนี้

1.1 หัวหน้าโครงการ (อาจารย์ที่ปรึกษา) และนิสิตผู้ร่วมรับทุน ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่

<https://forms.gle/gQUN5gbMcnhSck7b6>

1.2 หัวหน้าโครงการเตรียมเอกสารเบิกเงินงวดที่ 1 ตาม Checklist ยกเว้นสัญญารับทุน

1.3 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งจะต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

1.4 ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีการสัมผัสผู้ติดเชื้อ Covid-19 ให้งดเข้าร่วมทุกกรณี สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกเงินได้ที่ www.research.msu.ac.th กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาม Checklist: เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2565

2. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้ส่งบันทึกข้อความ “ขอยืนยันไม่รับทุนอุดหนุนการวิจัย”มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

3. เงื่อนไขการปิดทุนโครงการวิจัย

3.1 บทความวิจัยจะต้องปรากฏอยู่ใน Database ของฐานข้อมูลตามสัญญา จึงจะถือว่าปิดทุนสมบูรณ์

3.2 วารสารจะต้องปรากฏอยู่ใน Database ของฐานข้อมูลตามสัญญา ณ วันที่เสนอเรื่องปิดโครงการวิจัย

3.3 หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่บทความวิจัยหรือการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563

3.4 ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความในกิตติกรรมประกาศของผลงานตีพิมพ์ดังนี้ “This research project was financially supported by Mahasarakham University”

3.5 กรณีที่ร่วมรับทุนจากแหล่งทุนอื่น อาจปรากฏชื่อขอขอบคุณแหล่งทุนอื่น โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแหล่งทุน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ประสานงาน คุณสุมินทร์ญามาศ หมายเลขโทรศัพท์ 043-754416 ภายใน 1758 Email : suminyamat.t@msu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



เอกสาร/แบบฟอร์ม



ลงทะเบียนเข้าร่วมทำสัญญา